

กิตติกรรมการประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.ธีระวัฒน์ เข็มแสง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดร.จำเนียร พลหาญ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ซึ่งกรุณาให้คำปรึกษาที่แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนความเอาใจใส่ ดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งกำลังใจ และความห่วงใยที่มอบให้กับผู้วิจัยด้วยดี เสมอมาเหล่านี้ เป็นแรงผลักดันให้ผู้วิจัยมีความมุ่งมั่นและเพียรพยายาม เพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีความสมบูรณ์ และบรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุด

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.วิสัน จุมปาแฝด ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดร.สมบัติ ฤทธิเดช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ รวมทั้งตรวจสอบเสนอแนะแนวทาง ในการปรับปรุงกระบวนการเนื้อหา ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

ขอบพระคุณ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการวิจัย ให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำวิทยานิพนธ์ ในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการ ประจวบ จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย การอาชีพวาปีปทุม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดมหาสารคาม รองผู้อำนวยการสุพัฒน์ หรดี รอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม อำเภอลำปลายมาศ ครู ยวลักษณ์ ใหญ่นอก ครูโรงเรียนเมืองวาปีปทุม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้ ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย และแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ เนื้อหา และ เครื่องมือต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการทำวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 12 ทุก ท่าน ที่ให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน ทั้งในเรื่องข้อมูลข้อเสนอแนะตลอดจนกำลังใจที่มีค่า ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถเผชิญกับอุปสรรค ปัญหา และบรรลุผลสำเร็จ ในที่สุด

ขอขอบคุณ และความมีน้ำใจของ ครูอรวรรณ นันทะเสน เด็กหญิงปิยวรรณ นันทะเสน เด็กหญิงสิรินันท์ นันทะเสน และกัลยาณมิตรท่านอื่น ๆ ซึ่งมีได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่ได้ให้ การช่วยเหลือ และคอยให้กำลังใจ ในการทำวิจัย นี้มาโดยตลอด

คุณประโยชน์ และความดีอันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอขอบเพื่อบุชา พระคุณ ของคุณพ่อทองคำ นันทะเสน คุณแม่คำนึ่ง นันทะเสน ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสร้าง พื้นฐาน การศึกษาแก่ผู้วิจัย ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน

สุรชาติ นันทะเสน